

NGHI QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

**VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI
VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM**

NGUYỄN VĂN CHIỀU (*)

Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Phát triển kinh tế là điều kiện để đảm bảo an sinh xã hội; ngược lại, an sinh xã hội được thực hiện tốt là động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng từ sự vận động, biến đổi của thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục có sự đổi mới trong nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay một cách mạnh mẽ hơn nữa.

1. Nhận thức quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Mô hình kinh tế thị trường là một thành tựu lý luận quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Bên cạnh tính năng động trong việc tạo động lực cho tăng trưởng, kinh tế thị trường không tránh khỏi những hạn chế, nhất là trong giải quyết những vấn đề xã hội và môi trường, đe dọa sự phát triển bền vững của chính xã hội đó. Để khắc phục những khiếm khuyết của thị trường, nhà nước đã coi đảm bảo an sinh xã hội là một giải pháp trọng tâm nhằm tạo lập sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội bền vững.

Đổi mới ở Việt Nam, về thực chất, là quá trình xác lập thể chế kinh tế mới, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp chuyển sang nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một yêu cầu tất yếu của lịch sử dân tộc nên việc phát triển đất nước “toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”(1) trở thành một đòi hỏi khách quan. Thành tựu của hơn 30 năm đổi mới đã cho thấy tính đúng đắn về nhận thức và hành động trong việc giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế thị trường với đảm bảo an sinh xã hội. Điều này góp phần vào tăng cường nhận thức và định hình đầy đủ hơn về những đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

(*) Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.17.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. Với chủ trương nhất quán và thực hiện lâu dài chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: Đảm bảo an sinh xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện công bằng xã hội và phát triển xã hội bền vững. Trong quá trình đổi mới, Đảng ta vừa nhận thức ngày càng rõ “tính tất yếu, mục tiêu, bản chất, đặc trưng, cấu trúc, thể chế và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”(2), vừa nhận thức ngày càng cụ thể và đầy đủ hơn về “tầm quan trọng, mục tiêu và nội dung của việc giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là an sinh xã hội, phúc lợi xã hội”(3). Ý nghĩa chính trị to lớn của đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhằm tạo lập sự “gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước”(4). Mục tiêu của đảm bảo an sinh xã hội là nhằm xây dựng và phát triển con người, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người, góp phần làm lành mạnh hóa xã hội và phát triển bền vững. An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ là biểu hiện thống nhất giữa

tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Mục tiêu kinh tế và các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội phải “đảm bảo tính đồng bộ, công bằng và bình đẳng cho mọi người dân, mọi vùng, miền, mọi giai tầng xã hội, khắc phục tình trạng phân hóa xã hội quá mức, bất bình đẳng do tác động tiêu cực của cơ chế thị trường”(5).

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế là *mục tiêu phát triển kép*. Qua tổng kết thực tiễn đã chỉ ra rằng, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và công bằng xã hội không phải là những yếu tố tách rời và đối lập, mà giữa chúng có quan hệ tương hỗ, biện chứng với nhau. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện để Nhà nước có đủ nguồn lực vật chất cho việc thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội và công bằng xã hội. Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường thông qua đảm bảo an sinh xã hội không tách rời với thực hiện thống nhất và hữu cơ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội. Thực tiễn đã cho thấy, không thể đảm bảo tốt an sinh xã hội, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của người dân nếu không dựa trên nền tảng tăng

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016)*. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015, tr.61.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Sđđ.*, tr.105.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*. *Sđđ.*, tr.135-136.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016)*. *Sđđ.*, tr.105-106.

trường kinh tế cao và bền vững. Mặt khác, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện một cách công bằng và thực sự vì con người sẽ góp phần tạo ra *đồng thuận xã hội* – một động lực quan trọng để duy trì sự ổn định về chính trị - xã hội, qua đó góp phần trực tiếp vào khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế của thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

Thực tiễn từ nhiều mô hình phát triển xã hội trên thế giới cho thấy, không thể bảo đảm an sinh xã hội tốt nếu nền kinh tế tăng trưởng thấp và không bền vững. Những chính sách phát triển kinh tế - xã hội dựa trên ưu tiên mục tiêu xã hội có thể dẫn đến triệt tiêu các động lực tăng trưởng kinh tế, hậu quả là cả mục tiêu xã hội và mục tiêu tăng trưởng đều không thực hiện được. Ngược lại, những chính sách phát triển chỉ nhằm ưu tiên tăng trưởng, hy sinh hoặc xem nhẹ các mục tiêu xã hội có thể làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng và bất ổn xã hội. Vì vậy, song song với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội cũng phải được thực hiện ngay trong mỗi bước phát triển. Đảng ta khẳng định, cần phải “thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển” (6). Đảm bảo an sinh xã hội đã thực sự trở thành động lực và nhân tố bảo đảm cho sự ổn định xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Đảm bảo an sinh xã hội còn là sự thể hiện một cách tập trung *tính chất định hướng xã hội chủ nghĩa* của nền kinh tế

thị trường ở nước ta. Đặc biệt, nhận thức về mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta không thể không đề cao vai trò điều tiết của Nhà nước. Vai trò của Nhà nước trong việc khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế của kinh tế thị trường và giải quyết những vấn đề xã hội được thực hiện thông qua việc Nhà nước ban hành và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Bởi lẽ, nền kinh tế thị trường không thể tự đạt được các mục tiêu an sinh xã hội nếu không có sự điều tiết vĩ mô và can thiệp của Nhà nước. Nhà nước ngày càng trở thành trung tâm điều phối, tạo lập sự cân bằng và thúc đẩy lẫn nhau giữa đảm bảo an sinh xã hội với tăng trưởng kinh tế trên phạm vi toàn xã hội.

Đảm bảo an sinh xã hội ở nước ta được thực hiện trong điều kiện kinh tế thị trường, có sự vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Mục tiêu cao nhất khi giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường với đảm bảo an sinh xã hội là vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (7). Càng đi sâu vào kinh tế thị trường vai trò của đảm bảo an sinh xã hội càng phải được quan tâm thỏa đáng và thực

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.101.

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*. Sđd., tr.25.

hiện tốt hơn. Theo đó, bên cạnh việc “tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, cũng cần phải chú ý “chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững”(8).

Trong 30 năm đổi mới, cùng với việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế liên tục cao, Việt Nam còn là một trong những quốc gia thành công trong đảm bảo an sinh xã hội. Để tạo lập sự phát triển cân bằng giữa kinh tế thị trường với đảm bảo an sinh xã hội, Đảng và Nhà nước đã luôn chủ trương “tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng... Đồng thời, Nhà nước sử dụng thể chế, nguồn lực, công cụ điều tiết, cơ chế, chính sách phân phối, phân phối lại để phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, từng bước nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”(9). Đây là quan điểm thể hiện bước tiến mới trong nhận thức về mối quan hệ biện chứng giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc nhận thức, đổi mới tư duy trong giải quyết mối quan hệ giữa đảm

bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường cũng còn bộc lộ những vấn đề cần xử lý: *Một là*, chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề xã hội, chính sách và mô hình đảm bảo an sinh xã hội trong các chiến lược tăng trưởng kinh tế; *hai là*, chưa làm rõ được nội dung và định hướng đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; *ba là*, nhiều vấn đề an sinh xã hội bức xúc nảy sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế thị trường chưa được tổng kết, đánh giá, nhận thức đầy đủ và giải quyết hiệu quả; *bốn là*, trong điều kiện kinh tế thị trường, nguy cơ, rủi ro kinh tế, xã hội, môi trường ngày càng có xu hướng gia tăng, gây áp lực tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, v.v..

Những hạn chế nêu trên bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có xuất phát điểm thấp và chịu tác động mạnh mẽ của môi trường tự nhiên và xã hội. Nhu cầu về các nguồn lực vật chất để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng của nền kinh tế còn hạn hẹp và hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn thấp. Chưa đảm bảo tính hiệu lực và hiệu

(8) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Sđđ.*, tr.52-53.

(9) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Sđđ.*, tr.273-274.

quả trong quản lý nhà nước, thực hiện quy định của pháp luật về an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường. Trong khi đó, nhận thức về kinh tế thị trường, về các vấn đề xã hội và đảm bảo an sinh xã hội chưa đầy đủ và sâu sắc; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa chính sách bảo đảm an sinh xã hội với chính sách phát triển kinh tế. Chính sách xã hội nói chung, đảm bảo an sinh xã hội nói riêng còn chậm được đổi mới so với chính sách kinh tế, v.v.. Những hạn chế này đã đặt ra vấn đề cần phải tiếp tục có sự đổi mới về nhận thức và giải pháp thực tiễn hơn nữa nhằm thiết lập quan hệ cân bằng và thúc đẩy lẫn nhau giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường ở nước ta trong thời gian tới.

2. Một số giải pháp tiếp tục giải quyết quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường

Trong bối cảnh Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, *nhận thức và biện pháp* giải quyết mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi tiếp tục phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh hiện nay. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện mô hình và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo hướng phát triển toàn diện, hài hòa và gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội. Kiên trì quan điểm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát

triển. Từng bước hiện thực hóa định hướng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn đời sống dân sinh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu an sinh xã hội của người dân, bảo đảm để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn thành quả của phát triển kinh tế.

Giải quyết mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường, về thực chất, là hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đó là quá trình kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội là hai nhân tố chủ lực của phát triển bền vững. Vì thế, cần xây dựng các cơ chế, chính sách để gắn kết chặt chẽ giữa đảm bảo an sinh xã hội, phát triển con người với phát triển kinh tế. Cùng với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cần phải từng bước điều chỉnh và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội. Dự báo tốt những rủi ro, biến đổi lớn trong nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng tới nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội để chủ động có những chính sách phòng ngừa, khắc phục kịp thời và hiệu quả. Hoàn thiện và thực thi các chính sách an sinh xã hội sát hợp với nhu cầu, nguyện vọng của từng giai tầng, từng nhóm xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỗi chính sách tăng trưởng kinh tế phải đồng thời hướng tới thúc đẩy phát triển xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tăng trưởng kinh tế phải tạo thêm nguồn lực vật chất làm

cơ sở, nền tảng để không ngừng mở rộng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội. Ngược lại, mỗi bước mở rộng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội phải góp phần phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro của kinh tế thị trường. Chỉ có thể kiến tạo nên kinh tế phát triển bền vững khi an sinh xã hội được đảm bảo như thu nhập, việc làm, giảm nghèo bền vững.

Giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa đảm bảo an sinh xã hội với tăng trưởng kinh tế phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở từng thời kỳ. Trong giai đoạn hiện nay, để giải quyết tốt mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, cần chú ý đúng mức đến các giải pháp sau:

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Nhà nước tiếp tục thực hiện nhất quán, lâu dài và ổn định các chính sách kinh tế, tạo điều kiện cho kinh tế thị trường phát triển. Đồng thời, Nhà nước cần có *cơ chế điều tiết và quản lý phù hợp* đối với nền kinh tế thị trường, để những thành tựu do kinh tế thị trường tạo ra góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước gắn với đảm bảo an sinh xã hội phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc "vừa tuân thủ theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của

chủ nghĩa xã hội"(10). Do đó, cần tiếp tục đổi mới chế độ phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, theo mức góp vốn và phân phối thông qua phúc lợi xã hội. Phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thị trường bằng các chính sách an sinh xã hội nhằm vừa thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và vừa đảm bảo công bằng xã hội.

Hai là, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc trưng, trình độ, yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường của nước ta. Trọng tâm là hoàn thiện và mở rộng các chính sách việc làm, bảo hiểm, tiền lương, trợ giúp xã hội. Khuyến khích các chủ thể trong nền kinh tế thị trường tham gia tạo việc làm, đóng góp các nguồn lực cho đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương để người lao động tăng cường hơn nữa năng lực phòng tránh rủi ro về thu nhập, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Qua đó, góp phần duy trì sự ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tăng cường sự tham gia của các bên trong quan hệ lao động vào quá trình hoạch định chủ trương, đường lối và chính sách có liên quan đến các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, như tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp, v.v.. Đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an

(10) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.205.

sinh xã hội. Khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo nhiều việc làm, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trong nền kinh tế thị trường. Chính sách đảm bảo an sinh xã hội phải chú trọng gắn kết việc khuyến khích làm giàu hợp pháp với thực hiện giảm nghèo, kết hợp tăng trưởng kinh tế nhanh với việc hạn chế phân cực xã hội và bất bình đẳng xã hội. Giúp người nghèo tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội cơ bản, như y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở, nước sinh hoạt, v.v.. Khuyến khích mọi người dân vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn. Tạo điều kiện để mọi người dân nắm bắt được cơ hội làm ăn, nâng cao thu nhập và đời sống, được hưởng thành quả chung của phát triển kinh tế. Đưa mục tiêu giảm nghèo vào nội dung chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của từng địa phương.

Bốn là, phát huy vai trò điều tiết của Nhà nước trong việc tạo lập sự đan kết giữa đảm bảo an sinh xã hội với các chính sách phát triển kinh tế.

Trong điều kiện hiện nay, để đan kết giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường cần chú ý đến việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện chính sách an sinh xã hội và chính sách phát triển kinh tế. Chính sách an sinh xã hội trở thành

công cụ điều tiết, phân phối thu nhập giữa các nhóm dân cư để bảo đảm công bằng xã hội, hạn chế phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngược lại, tăng trưởng kinh tế phải là cơ sở, là phương tiện và tiền đề cho thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Có thể nói, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội là hai nội dung quan trọng của mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ở nước ta hiện nay. Trong mỗi bước đi, mỗi thời điểm cụ thể của quá trình xây dựng đất nước, phải tìm ra được sự tương thích giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, sao cho mặt này không cản trở mặt kia, mà chúng hỗ trợ nhau cùng phát triển. Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển con người là “những nội dung cấu thành của phát triển nhanh, hiệu quả, hiện đại và bền vững trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”(11). Bản chất của chủ nghĩa xã hội là công bằng. Do vậy, trong điều kiện hiện nay, yêu cầu giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường với đảm bảo an sinh xã hội trở thành một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững của nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. □

(11) Nguyễn Phú Trọng (chủ biên). *Đổi mới và phát triển ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn*. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.119.